

Dusit D2 Baraquuda Pattaya



ยามเข้ากับการยื่นเตียงข้างเรือยอร์ชสีขาวล้ำสมัย และเหล่ากะลาสีอารมณ์ดี เวลาโพลีเพล็กซ์กับวิวทะเลและท้องนาค็ดระยิบระยับกับดาวฟ้ากว้าง บิดท้ายด้วยยามค่ำคืนกับบรรยากาศใต้ทะเลที่คาดเดาความลึกไม่ได้ นี่คือนิ่งเหนียว ความคาดหวังหากจะนึกถึงเมืองใกล้กรุงเทพฯ อย่างพัทยา

D2 Baraquuda คือสถานที่เหนือความคาดหมายนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ริมสุดมันที่เลือกใช้คอนเซ็ปต์เรือเดินสมุทรในการออกแบบสถาปัตยกรรม และใช้ธีมท้องทะเลทั้งหมดในงานออกแบบและกำหนดทิศทางของโรงแรม

จากความสับสนวุ่นวาย ทั้งกับฝูงชนและสารพัดเสียงบนถนนพัทยาสายสอง เมื่อก้าวเข้าไปในอาคารสีขาวสะอาดตาของ D2 แล้ว จะรู้สึกเหมือนมายืน อยู่ในอีกสถานที่หนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลห่างไกลตัวเมือง งานออกแบบลึกลับมี นั้นเป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนโมเดิร์น พร้อมกับเอาใจคนรักทะเลด้วยการ สอดแทรกสีขาวผสมกับสีเทอร์คอยซ์ในจุดต่างๆ อย่างลงตัว

ห้องพักทั้ง 72 ห้องของ D2 นั้นแบ่งออกเป็นห้องสไตล์ Deluxe, Club Deluxe และ Studio Suite ทุกห้องล้วนแต่ออกแบบโดยเลือกบรรยากาศของ ห้องพักผ่อนเรือสำราญ จากหน้าต่างบานกว้างทุกห้องจะได้มองเห็นสรวงสวรรค์ ใต้โซนนีเก้ทางด้านล่าง ห้องน้ำในห้องพักนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็น ห้องน้ำสุดเชิ๊กซี่ สาเหตุหลักก็เพราะความใสของกระจกที่สามารถมองผ่าน เข้าไปได้ในทุกมุมมอง เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกเปิดกว้างเพื่อรับ บรรยากาศสบายกายรอบตัวเราได้เต็มที่

สำหรับห้องพักที่พิเศษสุดอย่าง D'Suite เป็นห้องพักที่แตกต่างออกไป พื้นที่ สองชั้นของห้องพักนั้น แบ่งชั้นล่างออกเป็นห้อง Living Room มีมุมนั่งเล่น พักผ่อนกว้างขวาง พร้อมกับเคาน์เตอร์สำหรับมินิบาร์ให้เราได้มีพื้นที่ สำหรับจัดปาร์ตี้ขนาดย่อมๆ ได้ตลอดคืน ส่วนชั้นบนเป็นพื้นที่เอนหลัง พักผ่อนซึ่งจัดตั้งเตียงนอนที่ออกแบบ พิเศษโดยได้กลิ่นอายจากเรือยอร์ช ใต้โซนนีเก้สไตล์ยุโรป





ยามก้าวเท้าออกนอกห้องพัก บรรยากาศสุดชิลล์ยังคงตามติดเราไปในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำน้ำพุฟร้อนสีฟ้าสดใส กับ Pool Bar ตั้งอยู่เคียงข้างกับ D'Spa สปาแสนสวยที่มีคอร์สนวดมากมายให้เลือกสรร แต่ละครอร์สนั้นมีเอกลักษณ์เสมือนเป็นสปาของบูติกโฮเต็ลอย่าง D2 ด้านขวาของสระว่ายน้ำน้ำคือ S.E.A. ร้านอาหารหลักของโรงแรมที่เสิร์ฟอาหารทะเลสไตล์ South East Asia ซึ่งเราจะได้ลิ้มรสอาหารพิริวชั้นสารพัดรสชาติที่หาไม่ได้ที่อื่น

เวลาว่างยามบ่ายที่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะไปพักอยู่ตรงจุดไหน Corporate Club Lounge ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 3 นับเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ในห้องพื้นที่ไม่สี่เหลี่ยมแสนจะโอโดงและออกแบบอย่างสวยงามเป็นกันเอง จัดสรรโซฟาพานุ่มให้คุณได้หยุดพักนั่งอ่านหนังสือ หรือเอนหลังนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตได้ตลอดวัน แค่นี้ใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงอยู่ในนี้ คุณก็จะได้สัมผัสความสุขสงบที่แตกต่าง





อีกจุดหนึ่งที่จะโดนรักบรรยากาศสบายริมทะเลได้อย่างอยู่หมัด คงต้องยกให้กับ Sunset Bar บาร์แสนสวยบนตาดฟ้าชั้น 6 ซึ่งมาพร้อมวิวแบบพาโนรามาที่เห็นชายหาดพัทยาได้เต็มสองตา แก้อารมณ์แสร้งตัวหนาหลายทางสีขาวฟ้านี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เติมเต็มความชิบของ Sunset Bar ได้อย่างเต็มเปี่ยม ลองมานั่งพักจิบค็อกเทลรสชาติเข้มข้นอย่างมิลส์โกลด์ของที่นี่ พร้อมชิมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินแล้วกับสายลมเย็น นับเป็นอีกชั่วโมงยามสุดเก๋ของพัทยาที่คุณไม่ควรพลาด

ปิดท้ายค่ำคืนที่ Deep Bar กับดนตรีซึ่งดีใจที่เปิดเพลงลุ่มตั้งแต่แนว Chill Out ในช่วงหัวค่ำไปจนถึงเพลงแนว Club House ยามค่ำคืน บาร์กว้างเล่นระดับ 2 ชั้น มีพื้นที่ด้านหน้าเป็นระเบียง ให้ได้สัมผัสบรรยากาศบนท้องถนนของเมืองพัทยา ส่วนด้านในออกแบบโดยเน้นคอนเซ็ปต์โลกใต้ทะเลลึก ดังนั้นเราจึงได้เห็นเพดานที่ออกแบบคล้ายเกลียวคลื่น เคาน์เตอร์บาร์ทรวดทรงกราฟิก เข้ากับผนังสะท้อนภาพแนวปะการัง และของตกแต่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ทำให้นึกถึงการดำน้ำใต้ทะเลลึก

สำหรับใครที่คุ้นเคยกับความเปรี้ยวเก๋ดีไซเนอร์นอร์ดของ D2 เชียงใหม่ โรงแรมในเครือดุสิตธานีซึ่งมาพร้อมกับความสวยงามอันแปลกตา และมีคาแรกเตอร์ของการเป็นดีไซเนอร์ที่เติมเต็ม เราขอกรันตีว่าจุดหมายปลายทางใหม่ที่แสนจะเก๋อย่าง D2 Baraquad Pattaya แห่งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะทำให้คุณต้องปลื้มอย่างแน่นอน

DusitD2 Baraquad
485/1 หมู่ 10 ถนนพัทยาสอย 2 เมืองพัทยา ชลบุรี
โทร. 0-2200-9999 ต่อ 3999 แฟกซ์ 0-2636-3548
www.dusit.com

